



ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้ดำเนินการปิดรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกในข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง และหน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นายชินนทร์ แก้วคะตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒	นายณพชกร ธัญชัย	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
๓	นางสาวนิศานาถ เจือทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมการข้าว
๔	นายพงศกร วงศ์พิพันธ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กรมชลประทาน
๕	นางสาวมะโนรัตน์ สุดสงวน	นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
๖	นางสาวมาสุชล สัตยพึ้ง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
๗	นางสาวรัชนิกร ทิพารัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๘	นางสาวรวงศ์ลักษณ์ ณ ศรี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กรมชลประทาน
๙	นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กรมประมง
๑๐	นายวีระพงษ์ ปาลี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๑	นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรมการข้าว
๑๒	นายศุภาชัย ภาวีอักษรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๓	นายสถาปต์ย์ อิมโพธิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กรมปศุสัตว์
๑๔	นางสาวสิริวรรณ เกิดผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๕	นางสาวสุนารักษ์ โสภา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมหม่อนไหม
๑๖	นางอนงค์ นิมละมัย	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กรมประมง
๑๗	นางสาวอรามศรี บัวรุ่ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการเกษตร

ในการนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว มารายงานตัว อบรม และปฐมนิเทศ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ สวก. กำหนด (จะแจ้งให้ทราบต่อไป) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการ ติดต่อหาสถานศึกษา โดยให้ได้การตอบรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วแจ้งผลให้ สวก. ทราบ ภายใน ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร